

THÀNH ỦY LAI CHÂU
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

TP. Lai Châu, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Số 280-CV/BTGThU

Sao gửi tài liệu vụ việc phức tạp
xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk

- Kính gửi:*
- Các cơ quan làm công tác tuyên truyền thành phố,
 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố,
 - Các chi bộ, đảng bộ cơ sở,
 - Các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố.

Căn cứ Công văn số 715-CV/BTGTU, ngày 23/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu về sao gửi tài liệu vụ việc phức tạp xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 716-CV/BTGThU, ngày 23/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định hướng công tác tư tưởng sau vụ việc tại huyện Cư Kuin - Đắk Lắk; Công văn số 1151-CV/ThU, ngày 19/6/2023 của Thành ủy về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Để phục vụ công tác tuyên truyền, triển khai và thực hiện của Đảng bộ thành phố kịp thời, có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Thành ủy Lai Châu sao gửi tài liệu (có tài liệu kèm theo).

Nhận được Công văn này đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- Lưu.

TRƯỞNG BAN



fcys

Nguyễn Thị Hải Yến

TÀI LIỆU

(Kèm theo Công văn số 280-CV/BTGTThU, ngày 30/6/2023 của BTG Thành ủy)

1. Diễn biến vụ việc

Huyện Cư Kuin cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 19km có diện tích 288,3 km²; các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Êđê, Hoa, Khmer; có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Ea Tiêu, Ea Ktur, Ea Bhôk, Hòa Hiệp, Dray Bhang, Ea Hu, Cư Ê Wi và Ea Ninh; phía Đông giáp huyện Krông Pak và Krông Bông, phía Tây Nam giáp huyện Krông Ana và huyện Lắk, phía Bắc giáp thành phố Buôn Ma Thuột. Huyện được thành lập năm 2007 theo Nghị định số 137/2007/NĐ-CP ngày 27/8/2007 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam.

Vùng này trước đây có các buôn đồng bào người Êđê sống du canh du cư; sau đó một số hộ dân từ miền Bắc vào hình thành các ngôi làng, sống láng giềng với người Êđê. Sau năm 1975, thực hiện kế hoạch đi kinh tế mới, người dân di cư vào lập các nông trường quốc doanh cao su và cà phê. Hằng năm, có một lượng dân miền Bắc từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Bình... đến huyện sinh sống, hình thành nhiều vùng dân cư mới. Hiện tại kinh tế chủ đạo của huyện vẫn là cây công nghiệp dài ngày cà phê, cao su, cây điều.

Khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11/6/2023, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 2 nhóm đối tượng có vũ khí đột nhập, tấn công trụ sở UBND 2 xã: Ea Tiêu, Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Đây là vụ việc mang tính chất khủng bố, có vũ trang, hết sức mạnh động, man rợ, coi thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 11 người thương vong: 9 người chết gồm 4 cán bộ công an, 2 cán bộ xã (đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu) và 3 người dân; 2 cán bộ công an xã bị thương. Cụ thể: (1) tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, nhóm khoảng 10 đối tượng mang theo vũ khí (súng quân dụng, tự chế, dao, vật liệu nổ...) đột nhập vào trụ sở đập phá, đốt khu vực thực hiện một cửa UBND xã, phòng làm việc UBND xã, nơi làm việc của xã đội và dân quân tự vệ, nơi làm việc của công an xã, làm 2 cán bộ chiến sỹ công an xã đang trực hy sinh. Trên đường rút, các đối tượng bắn chết 1 người đang đi đường (đồng chí Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu); đến khu vực Ngã 3 Ea Sim - Quốc lộ 27 (giáp ranh 2 xã Ea Tiêu, Ea Ktur) các đối tượng chống chế ô tô (loại bán tải) và bắn chết tài xế. (2) Tại địa bàn xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin,

nhóm khoảng 30 đối tượng, mang theo súng, lựu đạn, bom xăng, dao di chuyển bằng xe ô tô đến đoạn đường liên xã dẫn vào trụ sở UBND xã, tại đây không chế 1 tài xế xe tải loại 20 tấn, yêu cầu điều khiển xe chắn ngang đường đi vào trụ sở UBND xã, phá hủy lốp xe, ném bom xăng lên cabin và đâm, chém chết tài xế; sau đó xông vào trụ sở đập phá, đốt, tấn công làm 2 đồng chí công an xã hy sinh, 2 đồng chí bị thương và đốt cháy 1 xe ô tô 4 chỗ trong trụ sở UBND xã. Trên đường di chuyển, các đối tượng đâm, chém làm 3 người đang đi trên đường thiệt mạng (1 đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur và 2 người dân), không chế 3 người dân tộc thiểu số làm con tin (khi được báo tin xảy ra vụ việc tại trụ sở xã, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur và đồng chí Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu đã ngay lập tức đến trụ sở xã và bị các đối tượng giết hại khi đang di chuyển trên đường). Sau vụ tấn công rất hung hãn và liều lĩnh, các đối tượng tản ra nhiều nơi để tẩu thoát, chúng lợi dụng địa hình đồi núi, nương rẫy để ẩn nấp khiến cho việc truy bắt của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy Đắk Lắk, các lực lượng của Bộ Công an cùng các lực lượng chức năng của địa phương đã bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền và đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân, truy bắt các đối tượng tại các khu vực khả nghi. Các cấp ủy, chính quyền địa phương tại tỉnh Đắk Lắk đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ổn định tình hình; thông báo, động viên người dân bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn.

Tại huyện Cư Kuin: Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo, huy động lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ mục tiêu quan trọng của địa phương và truy bắt đối tượng; báo cáo nhanh vụ việc, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk. 4 giờ ngày 11/6/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc; các xã được chỉ đạo trực 100% quân số, động viên người dân bình tĩnh, không ra khỏi nhà, khi phát hiện đối tượng lạ mặt báo ngay cho chính quyền địa phương.

Tại tỉnh Đắk Lắk: 7 giờ ngày 11/6/2023, Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp của Tỉnh đã tổ chức họp, chỉ đạo, triển khai các lực lượng truy bắt và tiến hành công tác điều tra. Ngày 12/6/2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh ra “Thư kêu gọi” đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trong Tỉnh đoàn kết một lòng, tham gia tích cực phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nêu cao cảnh giác, không tin, không nghe các đối tượng phản động, yên tâm lao động sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương...; UBND tỉnh

ban hành Công văn số 267/UBND-NC về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chỉ đạo bố trí các điểm chốt có lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ góp phần mang lại tâm lý an toàn, an tâm cho người dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về vụ việc trên báo chí, chấn chỉnh một số báo có tít bài chưa phù hợp; chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý vi phạm đối với các đối tượng thông tin sai sự thật, xuyên tạc vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã chỉ đạo các lực lượng toàn quốc nắm tình hình trên không gian mạng, gỡ bỏ, vô hiệu hóa các tài khoản đăng tải thông tin xấu, độc, clip, hình ảnh về vụ việc.

Các đoàn công tác của Trung ương, một số ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, trao đổi, làm việc và động viên, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền tại địa phương; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người hy sinh, tử vong, bị thương. Chiều ngày 11/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ công an xã hy sinh; hỗ trợ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cho gia đình các đồng chí hy sinh và bị thương. Ngày 12/6/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 648/QĐ-TTg cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ngày 13/6/2023, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, bị thương.

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ công an, sự tham gia tích cực, trách nhiệm cao của các chức năng và đơn vị có liên quan, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân phối hợp truy bắt các đối tượng: 14 giờ ngày 11/6/2023 bắt, tạm giữ 6 đối tượng; 16 giờ 30 phút ngày 11/6/2023 bắt, tạm giữ 16 đối tượng, đồng thời giải thoát được 2 công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát; 6 giờ ngày 12/6/2023 bắt, tạm giữ tổng cộng 27 đối tượng; đến ngày 15/6/2023 bắt, tạm giữ tổng cộng 54 đối tượng; ngày 17/6/2023 bắt, tạm giữ 62 đối tượng; đến ngày 20/6/2023 bắt, tạm giữ 74 đối tượng (trong đó có số chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng tham gia); thu vũ khí quân dụng, tự chế, dao, vật liệu nổ...; giải cứu an toàn con tin, khoanh gọn không để lây lan.

Chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ việc, cuộc sống thường nhật, bình yên đã trở lại tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, nhất là các thôn, buôn của 2 xã Ea Tiêu, Ea Ktur. Đến nay, hầu hết số đối tượng tham gia và liên quan đến vụ án đã bị lực

lượng công an bắt giữ nhanh chóng. Trụ sở UBND 2 xã cũng đang được các cơ quan chức năng chỉ đạo sửa chữa, khắc phục để sớm đi vào hoạt động. Hiện các cơ quan chức năng trực tiếp tập trung lực lượng, phương tiện truy bắt triệt để các đối tượng đang lẩn trốn, bảo vệ an toàn cho người dân và nhanh chóng củng cố hồ sơ, chứng cứ, xét xử nghiêm khắc các đối tượng trước pháp luật để răn đe, cảnh tỉnh và phòng ngừa. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những diễn biến tư tưởng bất thường trong đồng bào các dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vụ việc tương tự.

2. Đánh giá bước đầu nguyên nhân xảy ra vụ việc

Vụ việc trên xảy ra là do âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch phản động Fulro lưu vong tuyên truyền, bịa đặt, kích động một số người dân tộc thiểu số, gây mất an ninh trật tự, khủng bố tạo tiếng vang, ảo tưởng được ra nước ngoài. Nhóm đối tượng này phần lớn là trẻ, người dân tộc thiểu số, có tư tưởng cực đoan, lối sống ảo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nghe theo lời xúi giục, kích động qua không gian mạng, kích động chia rẽ người Kinh và người dân tộc thiểu số, lấy có đòi đất chúng cho là do “Tổ tiên để lại”, ảo tưởng về lời hứa hẹn sau khi thực hiện hành vi tấn công vào trụ sở UBND xã sẽ được chúng chu cấp số tiền 100 triệu đồng và có người lo cho cuộc sống sung sướng, tốt đẹp hơn. Cụ thể: Từ ngày 03/6 đến ngày 06/6/2023, các đối tượng được tên Y Som (trú tại Đắk Lắk, xác định là đối tượng cầm đầu gọi điện dụ dỗ; từ ngày 06/6/2023 đến ngày 10/6/2023, đã có 50 đối tượng từ nhiều địa bàn như Cư M'Ga, Krông Busk, Ea Hleo, thị xã Buôn Hồ... tỉnh Đắk Lắk và một số huyện Phú Thiện, Krông Pa.. tỉnh Gia Lai đến tập trung tại một chòi rẫy trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trước khi thực hiện vụ việc).

3. Dự báo tình hình

Tư tưởng ly khai tự trị, ngộ nhận về “Nhà nước Đêga” vẫn tồn tại trong một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số và sẵn sàng nổi dậy khi bị kích động. Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước vẫn ráo riết lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để gây mất ổn định chính trị, bạo loạn lật đổ, ly khai đối với Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các đối tượng thù địch, tổ chức phản động lưu vong ở trong và ngoài nước triệt để lợi dụng vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk để tuyên truyền, xuyên tạc, xúi giục, kích động đồng bào chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.